



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๗ มูลค่าข่าว ๒๐๔,๘๘๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ทีนส์ทอล์ก อาเซียน พุดจา...ภาษาอาเซียน

teenstalkasean@malichon.co.th

ในปี พ.ศ.2558 ไทยได้มีส่วนร่วมในการเปิดประชาคมอาเซียนร่วมกับอีก 9 ประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีความพร้อมในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน เพราะการเปิดประเทศ ทำให้ประเทศต่างๆ เข้ามำทำงานในประเทศไทยได้อย่างเสรี ไทยจึงควรเตรียมความพร้อม ซึ่งสิ่งสำคัญคงไม่พ้นการติดต่อสื่อสารและการทำธุรกิจร่วมกัน ภาษาจึงเป็นดวงดวงสำคัญที่ทำให้คนไทยสามารถทำงานร่วมกับประเทศต่างๆ ได้

ดิฉันเรียนเอกภาษาเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ทำให้ได้รับการเรียนรู้ทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ถูกต้อง และภาษาเพื่ออาชีพนั้นได้เรียนภาษาไทยเป็นวิชาโท และภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอก นอกจากนี้ ยังเรียนวิชาเลือกภาษาที่ 3 ซึ่งมีทั้งเวียดนาม จีน เยอรมัน ฝรั่งเศส เกาหลี และญี่ปุ่น ทำให้พวกเราเห็นความสำคัญทางด้านภาษา และในปี พ.ศ.2558 ไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเรียนภาษานั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมาก ปัจจุบันคนไทยมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย หากเปรียบกับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดประชาคม

อาเซียนในปีถัดไปนั้น ควรมีการเตรียมการเรื่องภาษาเยาวชนต้องได้รับการเรียนรู้ทักษะด้านภาษาน้อยๆ 3 ภาษา ฉะนั้น เยาวชนไทยควรได้รับหลักสูตรการศึกษาที่เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียนและควรต้องมีการพูดภาษาอังกฤษสื่อสารกับคนต่างประเทศได้

ในฐานะที่ดิฉันเป็นนิสิต จึงเห็นว่าการศึกษาด้านภาษาที่มีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ โดยเฉพาะภาษาจีน จะเห็นได้ว่าเกือบทุกประเทศจะมีคนจีนอาศัยอยู่จำนวนมาก ทำให้ได้รับอิทธิพลทางด้านภาษาจีนค่อนข้างสูง ซึ่งการเปิดประชาคมอาเซียนนั้นแน่นอนว่า การสื่อสารติดต่อเรื่องธุรกิจโดยการใช้ภาษากลางคือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีความสำคัญไม่น้อย เพราะภาษาจีนสำคัญเป็นลำดับสองรองจากภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสารจึงเป็นดวงกลางที่สำคัญอย่างมากในการเปิดประชาคมอาเซียน

พวกเราเชื่อว่ามีการมีทักษะทางด้านภาษานั้น จะช่วยเพิ่มโอกาสในการหารายได้และการประกอบอาชีพ ดังนั้น พวกเราจึงเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาเพื่อเตรียมตัวในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558

สุดท้ายพวกเราอยากฝากถึงเยาวชนว่าการเรียนรู้เรื่องภาษาเป็นสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญ ซึ่งการเปิดประชาคมอาเซียนจะมาถึงในไม่ช้า พวกเราควรมีความรู้และการแสดงออกทางด้านภาษาที่โดดเด่น เพื่อป้องกันความสามารถในตัวเราออกมาให้ชาวต่างชาติเห็น

ยิ่งกว่านั้นเราควรมีภาษาเป็นพื้นฐานในการสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย ซึ่งหากคนไทยมีลักษณะเช่นนี้แล้ว เราจะสามารถพัฒนาประเทศให้อยู่ในระดับต้นๆ ในประชาคมอาเซียนได้เช่นกัน

ณัฐชยา จันทพิชัย

คณะมนุษยศาสตร์ มศว

